

## ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอท่าสาย จังหวัดเพชรบุรี

### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

#### ๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

##### (๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กน้ำหนัก/ส่วนสูง ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	๑. ประเมินภาวะโภชนาการเด็ก น้ำหนัก, ส่วนสูง, ความสมส่วนของร่างกาย ๒. อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและส่งเสริมการเลี้ยงลูกให้เติบโต แข็งแรงอย่างสมวัย ๓. อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เรื่องภาวะโภชนาการในเด็กและการประเมินกราฟการเจริญเติบโต ๔. สนับสนุนนมกล่องและไข่ไก่ ให้แก่เด็กอายุ ๒-๖ ปี ที่มีน้ำหนัก/ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๕. ส่งเสริมให้ อสม.เฝ้าระวังเด็กน้ำหนัก/ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ๖. ติดตามเฝ้าระวังและประเมินผลภาวะโภชนาการในเด็ก	๘,๔๗๐	หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และ ๑๔ ตำบลหนองจอก	รพ.สต. บ้านหนองบัว/สำนักปลัด	←												ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการแล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒	โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใสใจ สุขภาพช่องปาก	<p>๑. ประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินงานโครงการ</p> <p>๒. อบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ชั้น ป.๑-๖ ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกต้องวิธี</p> <p>๓. การให้บริการตามความจำเป็น ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก การเคลือบฟลูออไรด์วานิช การอุดฟัน การถอนฟัน เป็นต้น</p> <p>๔. การบันทึกข้อมูลผลการตรวจสุขภาพช่องปากในโปรแกรม HOSXP</p> <p>๕. สรุปผลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ</p>	๗,๖๖๐	โรงเรียนวัดหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองเกตุ	รพ.สต. บ้านหนองบัว/ สำนักปลัด	←													ก.ย. ๖๘



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรอง ความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง	๑. อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการตรวจ คัดกรองภาวะเสี่ยงแก่ อสม. ๒. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ร่วมกับ อสม. ตรวจ คัดกรองภาวะเสี่ยงกลุ่มเป้าหมาย ๓. ให้คำแนะนำตามสภาวะสุขภาพ/ นัดหมายเพื่อตรวจซ้ำ/ส่งต่อ เพื่อการ วินิจฉัย ๔. บันทึกข้อมูลผลการคัดกรองความ เสี่ยงในโปรแกรมสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ๕. สรุปและติดตามการประเมินผลการ ดำเนินงานโครงการ	๒๕,๙๐๐	หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และ ๑๔ ตำบลหนองจอก	รพ.สต. บ้านหนองบัว/ สำนักปลัด	←												ก.ย. ๖๘





